

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ TÂN THẠNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 103/UBND-NV

Tân Thạnh, ngày 25 tháng 01 năm 2024

Vv Xin ý kiến về thực hiện mức
trợ cấp theo trình độ đào tạo đối
với người hoạt động không
chuyên trách

Kính gửi: Phòng nội vụ thị xã Tân Châu.

Căn cứ Nghị quyết số 12/2020/NĐ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2020 của HĐND tỉnh An Giang quy định số lượng, chức danh và một số chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ấp, khóm trên địa bàn tỉnh An Giang.

Căn cứ Quyết định số 48/2022/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về ban hành Quy định về quản lý người hoạt động không chuyên trách xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang;

Căn cứ Quyết định số 01/2023/QĐ-UBND ngày 20/02/2023 của UBND thị xã Tân Châu ban hành quy định tiêu chuẩn cụ thể về ngành đào tạo phù hợp với chức danh người hoạt động không chuyên trách xã, phường trên địa bàn thị xã Tân Châu;

Trên cơ sở công văn số 471/PNV ngày 28/11/2023 của Phòng nội vụ thị xã Tân châu về tuyển chọn người hoạt động không chuyên trách. UBND xã đã ban hành kế hoạch tuyển dụng người hoạt động không chuyên trách, phụ trách XĐGN-GĐTE.

Sau khi kiểm tra, sát hạch, ông Nguyễn Văn Vinh, sinh ngày 22 tháng 01 năm 1999 đã đạt yêu cầu. Ủy ban nhân dân xã Tân Thạnh đã ban hành quyết định về việc phân công nhiệm vụ đối với chức danh hoạt động không chuyên trách với chức danh phụ trách XĐGN-GĐTE.

Để có cơ sở và đủ điều kiện ban hành quyết định thực hiện mức trợ cấp theo trình độ chuyên môn đối với người hoạt động không chuyên trách, cụ thể:

- Ông Nguyễn Văn Vinh, chức danh: Phụ trách XĐGN-GĐTE.

- Trình độ chuyên môn: CN. Giáo dục học. Trợ cấp chuyên môn được hưởng: 1.34. Tổng phụ cấp, trợ cấp được hưởng: 2.34.

UBND xã Tân Thạnh trình Phòng nội vụ thị xã Tân Châu xem xét cho ý kiến đối với việc thực hiện mức phụ cấp, trợ cấp theo trình độ chuyên môn đối với người hoạt động không chuyên trách với chức danh, phụ trách XĐGN-GĐTE.

Rất mong Phòng nội vụ thị xã Tân Châu xem xét ra thẩm định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng Nội vụ thị xã;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Dương Văn Cảnh

